

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง

สมาชิกที่มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุนทร หลายทวีวัฒน์	ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล	สุนทร หลายทวีวัฒน์	
๒	นายเจียม เดชะบุรีรัมย์	รองประธานสภาเทศบาล	เจียม เดชะบุรีรัมย์	
๓	นายสันต์ ตรวจนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	สันต์ ตรวจนอก	
๔	นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	พินันท์ ดวงลูกแก้ว	
๕	นายวิชัย บุญคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	วิชัย บุญคำ	
๖	นางสมพร อุ่นใจ	สมาชิกสภาเทศบาล	สมพร อุ่นใจ	
๗	นายชิต แซ่มซ้อย	สมาชิกสภาเทศบาล	ชิต แซ่มซ้อย	
๘	นายหนูเล็ก กวดนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	หนูเล็ก กวดนอก	
๙	นายประสิทธิ์ ไพเราะ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประสิทธิ์ ไพเราะ	
๑๐	นายเหล็ก โกสุม	เลขานุการสภาเทศบาล	เหล็ก โกสุม	

สมาชิกที่ไม่มาประชุม

นายพล โกสุม สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเพียว เพราะไธสง	นายกเทศมนตรี	เพียว เพราะไธสง	
๒	นายฉลอง ตรวจนอก	รองนายกเทศมนตรี	ฉลอง ตรวจนอก	
๓	นายปวิวรรณ ภูลังกา	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ปวิวรรณ ภูลังกา	
๔	นายเหรียญทอง ก้อนแก้ว	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เหรียญทอง ก้อนแก้ว	
๕	นายสุรียา หาญจิตร	ปลัดเทศบาล	สุรียา หาญจิตร	
๖	นางปวีรีดา บุญประสิทธิ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	จิตรลดา ชนะพาล	
๗	นางพรรณิ สุริยะ	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการกองศึกษา	พรรณิ สุริยะ	
๘	นางแววดาว อาพัฒน์นอก	นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขฯ	แววดาว อาพัฒน์นอก	
๙	นายอภิวัชร กรีกกระโทก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	อภิวัชร กรีกกระโทก	
๑๐	นายอภิเดช นาอุดม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	อภิเดช นาอุดม	
๑๑	นายโกวิทย์ กวดนอก	สารวัตรกำนันตำบลบึงสำโรง	โกวิทย์ กวดนอก	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๒	น.ส.กรรณิการ์ บุญเหลือ	นิติกร	กรรณิการ์ บุญเหลือ	
๑๓	นายประพันธ์ พึ่งสุวรรณ	คนงานทั่วไป	ประพันธ์ พึ่งสุวรรณ	
๑๔	นางสันทนา แฟมไฮสง	เจ้าพนักงานธุรการ	สันทนา แฟมไฮสง	
๑๕	นายวิษณุ ชนิตนอก	คนงานทั่วไป	วิษณุ ชนิตนอก	
๑๖	นายวินัย ชาวสวน	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	วินัย ชาวสวน	
๑๗	จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชัยณรงค์ เทียบแสน	
๑๘	น.ส.ประนอม รัตนศาลาแสง	เจ้าพนักงานธุรการ	ประนอม รัตนศาลาแสง	
๑๙	นางศิริประภา ภูแผ่นนา	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	ศิริประภา ภูแผ่นนา	
๒๐	น.ส.จิตรลดา ชนะพาล	นักพัฒนาชุมชน	จิตรลดา ชนะพาล	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาชิกสภาเทศบาลมีทั้งหมด ๑๑ ท่าน วันนี้มาประชุม ๑๐ ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีอยู่ ๒ เรื่อง เรื่องแรกขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนการศึกษาค้นตาบอด ด้วยสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครราชสีมา มีภารกิจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษาของโรงเรียนการศึกษาค้นตาบอด นครราชสีมา ในวาระครบรอบ ๓๐ ปี มูลนิธิได้ดำเนินการสร้างอาคารหอนอนสำหรับนักเรียนหญิงที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นแล้วเสร็จในต้นปี ๒๕๖๓ แล้วนั้น แต่ทางมูลนิธิยังขาดงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ มูลนิธิและโรงเรียนการศึกษาค้นตาบอด นครราชสีมา ได้กำหนดจัดโครงการผ้าป่าการศึกษาขึ้น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดป่าศาลวัน โดยมีวัตถุประสงค์นำรายได้จากการจัดผ้าป่ามาจัดซื้อครุภัณฑ์ในอาคารหอนอนหญิงและค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โรงเรียนการศึกษาค้นตาบอด นครราชสีมา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทำบุญผ้าป่าได้ นะครับ เรื่องที่สองแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการออกระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งระเบียบนี้ได้ประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศนี้ก็ออกมาในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เช่นกัน แต่เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีการแก้ไขระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการเพิ่มข้อ ๒๓/๑ และข้อ ๒๓/๒

ข้อ ๒๓/๑ ห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้นำหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง

ข้อ ๒๓/๒ ห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทำการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่าง

/เวลาเจ็ดวัน...

เวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง

นี่ก็คือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้มีการออกมาล่าสุด สำหรับระเบียบกฎหมายต่างๆ ก็มีความเกี่ยวข้องกับท่านสมาชิกสภาและท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน หากท่านใดมีความสนใจอยากศึกษาก็สามารถขอได้ที่งานนิติการ และกฎหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา ครั้งก่อนจะห้ามแค่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านไม่ให้ช่วยหาเสียง แต่ครั้งนี้รวมถึงท้องถิ่นเราด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา ก็ไม่สามารถช่วยผู้สมัครหาเสียงได้ และผมได้ฟังข่าวตามสื่อต่างๆ การหาเสียงตามสื่อออนไลน์ เราก็ไม่สามารถกดถูกใจหรือกดแชร์ในการหาเสียงของผู้สมัครได้ ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงเป็นประการใด ท่านปลัดมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องนี้หรือไม่ครับ

นายสุรียา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

เรียนประธานสภา ในเรื่องนี้จะเข้าช่วยการช่วยหาเสียงเลือกตั้ง การกดถูกใจหรือกดแชร์ก็เป็นการจูงใจให้คล้อยตาม จึงได้มีข้อห้าม และในเรื่องนี้ก็ห้ามไปถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณท่านปลัดครับ ระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงในครั้งนี้เข้มกว่าที่ผ่านมาก็ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาและปฏิบัติตามด้วย รวมทั้งระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยนะครับ สำหรับเรื่องທີ່ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็มีเพียงเท่านี้

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงครั้งที่แล้ว

๒.๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒.๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีรายงานการประชุมที่เรา ยังไม่ได้รับรองอยู่ ๒ ครั้ง คือสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เราจะรับรองไปที่ละสมัยนะครับ

๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำเนารายงานการประชุมได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาพิจารณาแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแก้ไขถ้อยคำข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ประธานสภา

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมนะครับ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์จะแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุม เชิญครับ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภา ขออนุญาตแก้ไขหน้า ๒ นับจากข้างล่างบรรทัดที่ ๒ ข้อความว่า “ด้วยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เรื่องถนนลูกรังสายหน้าเทศบาลไปบ้านหนองเต่า ถนนเส้นนี้ /ส่วนใหญ่จะ...

ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ที่ได้รับความเดือดร้อนสัญจรไปมาลำบาก รถที่บรรทุกพืชผลทางการเกษตรสัญจรลำบาก ดังนั้นผลจึงคิดว่าอยากแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในงบประมาณปีหน้า” อยากจะขอแก้ไขจากคำว่า “...ผล...” เป็นคำว่า “...ผม...” จะเห็นด้วยหรือไม่ ขอให้ท่านได้พิจารณาค่ะ

ประธานสภา หน้า ๒ บรรทัดที่ ๒ จากข้างล่าง แก้ไขจากคำว่า “...ผล..” เป็นคำว่า “...ผม..” สมาชิกสภาให้แก้ตามที่เสนอแนะครับ มีท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ เชิญครับ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด เรียนประธานสภา ขออนุญาตแก้ไขหน้าที่ ๗ ค่ะ เป็นคำพูดของท่านชิต แชมช้อย คือดูแล้วไม่ได้ใจความได้ ขออนุญาตอ่านข้อความเดิมค่ะ “เรียนประธานสภา ในเรื่องงบประมาณการซ่อมแซมผมก็อยากขอเสนอดังนี้ ในปีท่านนายกบอกว่าตั้งอยู่ในงบกลาง ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำไม่ได้ซ่อมแซม ในปีนี้ผมก็อยากให้ระบุว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไรที่จะนำไปซ่อมแซมถนนให้กับประชาชนขอบคุณครับ” จะขอเพิ่มคำว่า “..ในปีที่แล้ว ท่านนายก..” เพื่อให้ข้อความมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะเหมาะสมหรือไม่ ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาร่วมกันค่ะ

ประธานสภา ท่านชิต แชมช้อย ตอนที่ท่านพูดท่านหมายถึงในปีที่แล้วหรือว่าในปีไหนครับ

นายชิต แชมช้อย สมาชิกสภาเทศบาล ในปีที่แล้วครับ

ประธานสภา เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็เพิ่มคำว่า “ที่แล้ว” เข้าไปนะคะ มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีถือว่าเห็นชอบตามเสนอแนะครับ มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่ เชิญครับ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด เรียนประธานสภา ขอแก้ไขในหน้าที่ ๖ ขออนุญาตอ่านข้อความเดิมก่อนนะคะ “ก็เป็นการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อไปเป็นค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกันพิจารณา ซึ่งฐานในการตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จำเป็นต้องตั้งตามรายรับจริงของปีก่อนหน้า คือปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รายรับจริง ๓๒,๘๘๘,๓๘๖.๐๔ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายรับจริง ๓๘,๗๖๐,๐๐๐ บาท รายรับจริงน้อยกว่างบประมาณที่เราตั้งไว้...” ข้อความว่า “ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รายรับจริง..” ไม่น่าจะใช่คำนี้ เนื่องจากในส่วนของปี พ.ศ.๒๕๖๓ ยังไม่มีการปิดงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเพียงการประมาณการรายรับ จึงขอแก้ไขในหน้าที่ ๖ จากข้อความว่า “..ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รายรับจริง...” แก้ไขเป็น “...ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประมาณการรายรับ...” ค่ะ

ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แก้ไขตามเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม -เห็นชอบ-

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตขอแก้ไขข้อความต่อไปนะคะ เป็นข้อความในหน้าเดียวกัน ข้อความเดิม “..รายรับจริงน้อยกว่างบประมาณที่เราตั้งไว้” ปีนี้เจ้าหน้าที่จึงได้ตัดโครงการบางโครงการออกเพื่อให้ตัวเลขของประมาณการที่จะตั้งไว้ในปี ๒๕๖๔ ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า คือปี ๒๕๖๔..” ในส่วนของ / “ปีก่อนหน้า...”

“ปีก่อนหน้า” ที่กล่าวถึงนี้ น่าจะหมายถึงปี ๒๕๖๒ เพราะเราตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ ต้องให้ใกล้เคียงกับประมาณการปี ๒๕๖๓ และรายรับจริงปี ๒๕๖๒ เราจะตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ ให้ใกล้เคียงกับปี ๒๕๖๔ ไม่ได้ จึงขอแก้ไขจากเดิมข้อความว่า “...ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า คือปี ๒๕๖๔...” แก้ไขเป็น “...ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า คือปี ๒๕๖๒...” ค่ะ

ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แก้ไขตามเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม -เห็นชอบ-

ประธานสภา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานสภา เมื่อไม่มีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมาชิกท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม	รับรอง	๙	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา ต่อไป ๒.๒ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำเนารายงานการประชุมได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาพิจารณาล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดประสงค์จะแก้ไขถ้อยคำข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด เรียนประธานสภา ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้ ให้ทุกท่านเป็นไปที่หน้าที่ ๗ เป็นคำพูดของท่านประธานสภาในย่อหน้าสุดท้ายค่ะ จากเดิมข้อความว่า “ท่านใดเห็นชอบให้ตั้งจ่ายรายการใหม่...” ขอแก้ไขเป็น “ท่านใดเห็นชอบให้ตั้งจ่ายรายการใหม่...” ซึ่งน่าจะเป็นข้อความที่ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาค่ะ

ประธานสภา เปลี่ยนจากคำว่า “เห็น” เป็นคำว่า “เห็น” ท่านสมาชิกสภาเห็นชอบให้แก้ไขตามเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม -เห็นชอบ-

ประธานสภา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานสภา เมื่อไม่มีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมาชิกท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม	รับรอง	๙	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ประธานสภา เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียนเชิญท่านนายกครับ

นายพเยาว์ เพราะไธสง นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ ทศ วรครห้า กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้

แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี วรครหก คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้

๒. เพื่อรายงานการ รับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ

๓. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้

ในโอกาสนี้ผมก็จะขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑ โครงการจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลบึงสำโรงเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท

๒ โครงการตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมวันสำคัญ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๓๐๐ บาท

๓ โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕,๑๕๐ บาท

๔ อดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑ การช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙,๐๖๑บาท

๒ โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

๓ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เบิกจ่ายงบประมาณ ๙,๔๔๐ บาท

/๔ โครงการ...

๔ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๑๕,๖๐๐ บาท

แผนงานการศึกษา

๑ โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง เบิกจ่ายงบประมาณ ๓,๑๙๙ บาท

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๑๒,๓๗๐ บาท

๔ โครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมต่ออาคารไปห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หนองปรือ) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท

๕ ค่าอาหารเสริม (นม) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๐๔๓,๒๕๐.๕๖ บาท

๖ เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบึงสำโรง) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๗๐๓,๓๐๐ บาท

แผนงานสาธารณสุข

๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๗๐๐ บาท

๒ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เบิกจ่ายงบประมาณ ๖,๑๐๐ บาท

๓ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เบิกจ่ายงบประมาณ ๙๗,๙๑๙ บาท

๔ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาดในชุมชน เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๓,๕๒๕ บาท

๓ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙,๓๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

๑ โครงการกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำในเขตเทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๒ โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๖,๐๔๒ บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑ โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เบิกจ่ายงบประมาณ ๘,๖๐๐ บาท

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลบึงสำโรง เบิกจ่ายงบประมาณ ๘,๒๕๐ บาท

๓ โครงการพัฒนาอาชีพและการฝึกอาชีพ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๙,๑๗๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑ โครงการจัดงานวันดอกจันทน์ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔,๙๓๐ บาท

๒ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

๓ โครงการวันท้องถิ่นไทย เบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๑๐ บาท

๔โครงการจัดงานบุญกุ่มข้าวใหญ่และฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีเบิกจ่ายงบประมาณ๓๙,๙๕๐บาท

๕ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙,๙๕๐ บาท

๖ โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๖,๒๖๐ บาท

แผนงานการเกษตร

๑ โครงการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๗,๑๕๐ บาท

๒ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการถ่ายโอน เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๖๑,๗๘๕.๕๙ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านกุดปลาฉลาดไปศาลปู่ตาบึงสำโรง หมู่ที่ ๖ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๗๘,๕๐๐ บาท

๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองบัวไปสามแยกบ้านหนองโน หมู่ที่ ๑ เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองปรือใหม่ ไปหนองบึงสำโรง หมู่ที่ ๙ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท

๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๘๗,๐๐๐ บาท

๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่บ้านไปวัดป่าจตุพร บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท

๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๐๔,๒๐๐ บาท

๗ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองปรือ-โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๑๒,๐๐๐ บาท

๘ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๓๕,๐๐๐ บาท

๑๐ โครงการยกระดับถมดินพร้อมลงลูกรังสายสามแยกหน้าวัดหัวหนอง - หนองบึงสำโรง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๒๗,๐๐๐ บาท

แผนงานงบกลาง

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบิกจ่ายงบประมาณ ๖,๕๖๓,๕๐๐ บาท

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๖๔๒,๔๐๐ บาท

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๗,๕๐๐ บาท

๔ ชำระเงินกู้ของเทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท

๕ ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของเทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๔๔,๖๐๖.๓๘ บาท

๖ เงินสำรองจ่าย เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๓๘,๔๐๐ บาท

ต่อไปเป็นส่วนที่ ๓ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยกองคลังได้แสดงบัญชีรายละเอียด รายรับจริง-รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ

หมวดภาษีอากร ประมาณการ ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท รับจริง ๓๗,๘๒๕.๕๖ บาท รับจริงน้อยกว่าประมาณการ ๑๔๗,๑๗๔.๔๔ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการ ๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท รับจริง ๕๔,๙๗๓.๐๐ บาท รับจริงเกินประมาณการ ๒๓,๒๗๓.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย ประมาณการ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รับจริง ๑๓๒,๓๓๘.๔๕ บาท รับจริงเกินประมาณการ ๓๒,๓๓๘.๔๕ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการ ๖,๐๕๐.๐๐ บาท รับจริง ๑,๙๗๑.๐๐ บาท รับจริงน้อยกว่าประมาณการ ๔,๐๗๙.๐๐ บาท

หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการ ๒๐,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท รับจริง ๑๕,๖๙๔,๘๗๕.๖๘ บาท รับจริงน้อยกว่าประมาณการ ๔,๕๔๕,๑๒๔.๓๒ บาท

/หมวดเงินอุดหนุน...

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการ ๑๘,๑๙๗,๒๕๐.๐๐ บาท รั้งจริง ๑๕,๘๑๐,๖๘๑.๕๑ บาท รั้งจริงน้อยกว่าประมาณการ ๒,๓๘๖,๕๖๘.๔๙ บาท

รวมทั้งหมด ประมาณการ ๓๘,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท รั้งจริง ๓๑,๗๓๒,๖๖๕.๒๐ บาท รั้งจริงน้อยกว่าประมาณการ ๗,๐๒๗,๓๓๔.๘๐ บาท

ต่อไปบัญชีรายละเอียดรายจ่าย รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน

๑ งบกลาง ไม่ว่าจะเป็ ค่าชำระหนี้เงินต้น ค่าชำระดอกเบี้ย เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์ สำรองจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินช่วยเหลือ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) รวมงบกลาง ประมาณการ ๑๒,๔๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท รายจ่ายจริง ๑๐,๖๒๙,๑๐๒.๑๒ บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ ๑,๗๙๐,๔๙๗.๘๘ บาท

๒ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวมงบเงินอุดหนุน ประมาณการ ๒,๐๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท รายจ่ายจริง ๑,๗๑๓,๓๐๐.๐๐ บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ ๓๐๒,๗๐๐ บาท

๓ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค รวมงบดำเนินงาน ประมาณการ ๘,๒๖๑,๙๐๐.๐๐ บาท รายจ่ายจริง ๔,๗๙๕,๕๗๙.๐๒ บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ ๓,๔๖๖,๓๒๐.๙๘ บาท

๔ งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง เงินเดือนฝ่ายประจำ รวม งบบุคลากร ประมาณการ ๑๑,๐๐๓,๒๐๐.๐๐ บาท รายจ่ายจริง ๙,๑๔๑,๐๖๒.๖๕ บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ ๑,๘๖๒,๑๓๗.๓๕ บาท

๕ งบรายจ่ายอื่น ประมาณการ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายจ่ายจริง ๐.๐๐ บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม งบลงทุน ประมาณการ ๕,๐๓๙,๓๐๐.๐๐ บาท รายจ่ายจริง ๒,๖๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ ๒,๔๑๔,๔๐๐ บาท

รวมสุทธิ ประมาณการ ๓๘,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายจ่ายจริง ๒๘,๙๐๓,๙๔๓.๗๙ บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ ๙,๘๕๖,๐๕๖.๒๑ บาท

ข้อมูลจากระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ e-LAAS เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง บางครั้งก็มีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ระเบียบกฎหมาย ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และกำลังใจจากพี่น้องประชาชนตลอดจน ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของ สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมผู้บริหาร กระผมและคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งจะทุ่มเททำงาน อย่างเต็มที่ กำลังและความสามารถ เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน ชาวตำบลบึงสำโรง และสร้างตำบลบึงสำโรงให้เป็น ตำบลที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืนตลอดไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ฯ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้ดูควบคู่กันไป มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือมีข้อ

/เสนอแนะ...

เสนอแนะในเรื่องใดหรือไม่ เชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ประธานสภา

ผมขอสอบถามเรื่องบัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่าย การประมาณการของเรา ซึ่งในปีที่ผ่านมา เราประมาณการไว้ ๓๘ ล้านบาท เราประมาณการไว้สูง แล้วรายจ่ายจริงน้อยกว่าที่เราประมาณการไว้ ยกตัวอย่างเช่นบัญชีรายละเอียดรายจ่าย หน้าที่ ๘ งบกลาง ค่าชำระดอกเบี้ย ประมาณการไว้ ๒๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๔๔,๖๐๖.๓๘ บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ ๙๕,๓๙๓.๖๒ บาท อยากสอบถามว่าดอกเบี้ยไม่คงที่หรือครับ หรือเราต้องตั้งเผื่อไว้ และเกี่ยวกับงบบุคลากร งบลงทุน อย่างงบดำเนินงานตั้งไว้ ๘,๒๖๑,๙๐๐.๐๐ บาท จ่ายจริง ๔,๗๙๕,๕๗๙.๐๒ บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ ๓,๔๖๖,๓๒๐.๙๘ บาท ก็คือเหลือเยอะ ผมจึงอยากถามว่าเราประมาณการไว้สูงเกินไป หรือเป็นตามระเบียบที่เราต้องประมาณการไว้แบบนี้ จึงอยากขอคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตตอบคำถามในประเด็นที่สอง ในส่วนของงบดำเนินการ ประมาณการไว้ ๘,๒๖๑,๙๐๐.๐๐ บาท แต่จ่ายจริง ๔,๗๙๕,๕๗๙.๐๒ บาท ยกตัวอย่างเช่น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ซึ่งเงินส่วนนี้เป็นสิทธิประโยชน์ จะไปตัดออกไม่ได้ และเวลาเราตั้งก็จะดูว่ามีใครมีสิทธิได้รับบ้างและต้องคิดรวมถึงอัตราตำแหน่งว่างด้วย หากคนที่ย้ายมาไม่มีบุตร เราก็ต้องตั้งเผื่อตำแหน่งที่ว่างด้วย และในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เช่น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่แสดงตรงนี้ จะขอชี้แจงว่าบางตัวมีการดำเนินการ อย่างเช่นการซ่อมแซมอาคารสำนักงานอาคารป้องกัน วันที่เรารายงานคือ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปรากฏว่ายังไม่มีการส่งมอบงาน ยอดที่จ่ายตรงนี้คือยอดที่เบิกจ่ายจริงๆ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ฉะนั้นจะมีรายการบางรายการที่ท่านเห็นยอดสุดท้ายเหลือตั้งเก้าล้านกว่าบาท เนื่องจากบางรายการอยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย และในหมวดเงินเดือน เหมือนที่เคยชี้แจงให้สภาทราบแล้วว่าการตั้งหมวดเงินเดือน ถ้าอัตราว่างในระดับสายปฏิบัติ เขาให้กำหนดอัตรากำลังดังนี้ อย่างเช่น เจ้าพนักงานป้องกัน จะเป็นสายทั่วไป เงินเดือนสายทั่วไป ยกตัวอย่างว่าเงินเดือน ๙,๕๐๐ บาท สายทั่วไปจะขึ้นไปสูงสุดคือระดับชำนาญงาน เราจะเอาเงินเดือนต่ำสุดของระดับปฏิบัติงานไปบวกกับเงินเดือนสูงสุดของระดับชำนาญงาน เช่นเงินเดือนสูงสุด ๓๑,๐๐๐ บาท ก็เอา ๓๑,๐๐๐+๙,๕๐๐ ได้เท่าไรก็หารด้วย ๒ ก็จะได้ค่าเฉลี่ย แล้วนำค่าเฉลี่ยไปคูณ ๑๒ นี่ก็คือวิธีการคิดในการตั้งเงินเดือน ทำให้ดูเหมือนว่าในหมวดของค่าเงินเดือนพนักงานเหลือเยอะ เพราะยังมีตำแหน่งว่างที่เราไว้ แต่ว่าเราจะไม่ตั้งไว้ก็ไม่ได้ เพราะมีระเบียบกำหนดไว้ แต่ถ้าเป็นตำแหน่งในสายบริหาร เช่นตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา วิธีการคำนวณคือให้กำหนดตำแหน่งได้แค่แห่งเดียวไม่สามารถกำหนดข้ามแห่งได้ ผอ. กองการศึกษา อยู่ที่ ผอ.ระดับต้น ก็เอาเงินเดือนต่ำสุดของ ผอ.ระดับต้นบวกเงินเดือนสูงสุดของ ผอ.ระดับต้น หาร ๒ และไปคูณ ๑๒ ทราบใดที่ยังเป็นตำแหน่งว่างอยู่ก็ต้องคิดคำนวณแบบนี้ ก็ขอชี้แจงในส่วนนี้ให้สภาทราบ อีกส่วนที่ทำให้เหลือเยอะคือเรายังไม่ได้เบิกจ่าย ยังไม่ได้ลงในระบบ E-LAAS ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ขอให้ เป็น ผอ.กองคลังชี้แจงนะค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นางพรรณณี สุริยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงการตั้งงบประมาณ เกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย ซึ่งเกณฑ์ที่เราเอามาตั้งงบประมาณเราก็จะเอายอดสุดท้าย เช่นของปี ๒๕๖๓ เราก็จะเอายอด /สุดท้ายของ...

ท่านนายกหยิบงบประมาณออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนด้วย เดียวนี้ถนนที่ใช้สัญจรก็ไม่ดี ทางด้านสมาชิกสภาหลายที่ก็พูดเรื่องถนนไม่ดี แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะทำแต่ถนนหรือก็เลยเห็นกันไปคนละอย่าง เรื่องถนนประชาชนก็สอบถามมาเรื่อยๆ ว่าทางเลอะจะได้ทำเมื่อไหร่ก็อยากให้คุณดูแลเรื่องนี้ด้วย

นายเหล็ด โกสุม
เลขานุการสภา

เรียนประธานสภา ขอชี้แจงเรื่องการส่งหนังสือ ในวันนั้นท่านประธานสภาได้นัดหมายให้ทุกท่านได้เข้ามาที่สำนักงานเทศบาล ทุกท่านได้เข้ามาหรือไม่ และในเรื่องของการส่งเอกสารท่านประธานก็บอกว่านัดหมายท่านสมาชิกสภาทุกท่านมาเอาที่นี่ก็ได้ แต่ก็มาไม่ครบ และเอกสารนัดประชุมผมก็ถือไปทำงานประชุมที่บึงพะไลด้วย ในเรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมไม่ถึงมือท่านผมก็ติดท่านไว้ก่อน แต่ก่อนผมไปส่งหนังสือไปสองวันสามวันก็ไม่เจอท่าน เพราะท่านก็มีธุระมากผมบอกเลยว่าผมก็ออกไปส่งได้ บางครั้งผมก็ฝากท่านผู้ใหญ่บ้านท่านไป หรือเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ก็อาจจะมึช้อผิดพลาดบ้าง ผมก็ต้องขอโทษท่านด้วย ที่ทำให้ได้รับหนังสือนัดประชุมล่าช้า

ประธานสภา

ผมในฐานะประธานสภาก็ต้องขอโทษท่านในเรื่องนี้ด้วย ที่ทำให้ได้รับหนังสือนัดประชุมล่าช้าก็จะขอแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไปนะครับ ทางท่านเลขานุการสภาก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่แล้ว บางครั้งไปหาที่บ้านอาจจะไม่ได้เจอ เลยฝากท่านผู้ใหญ่บ้านไป บางครั้งท่านผู้ใหญ่บ้านก็มีภารกิจเยอะ อาจทำให้การส่งหนังสือล่าช้าบ้าง ท่านอาจจะไม่ทราบว่ามีระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดวันเวลาในการส่งหนังสือเชิญประชุมสภาไว้ ก็ต้องขอร้องท่านสมาชิกสภาด้วย

นายสันต์ ตรวจนอก
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมก็ขอชมเชยว่าทุกท่านทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี ไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกสภาที่พยายามหางบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และคณะผู้บริหารที่พยายามดำเนินการหางบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน แต่บางครั้งการทำงานก็มีข้อผิดพลาดบ้าง ซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้เกิด ถ้าหากมีข้อผิดพลาดมา เราก็ไม่ควรจะซ้ำเติมกัน ก็ขอให้เห็นใจซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน ขอบขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีท่านสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีแล้วขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามครับ

นายพเยาว์ เพราะไรสง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้ให้คำแนะนำและสอบถามถึงเรื่องต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการแล้วและยังไม่ได้ดำเนินการ อย่างแรกที่ท่านคิดได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องที่มีการระบายน้ำจากบึงสำโรง ลำห้วยขี้หนู หรือลำห้วยอื่นๆ ไปยังคลองปากตบ ลงสู่ลำน้ำชี จากสถานการณ์น้ำหลากที่ผ่านมาทำให้ฝายคันดินของประชาชนขาดบางแห่ง ทำให้น้ำในคลองต่างๆลดระดับลง ก็ทำให้พี่น้องประชาชนเป็นห่วงว่าน้ำจะแห้ง ซึ่งตอนนี้ก็ยังไหลอยู่ เรื่องนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ถูกจุด

และอีกเรื่องคือเรื่องรถยนต์สำนักงาน ที่ได้ขอให้สภานุมัติไปแล้ว ก่อนหน้านี้อาจยังไม่เข้ามียอยู่ประมาณแสนกว่าบาท เงินเพิ่งจะเข้ามาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ซึ่งเป็นวันสุดท้าย วันปิดงบประมาณ ก่อนนั้นก็อยากดำเนินการ แต่กลัวว่างบประมาณจะไม่เข้า จึงได้ชะลอไว้ก่อน จึงทำให้การซื้อรถยนต์ล่าช้าไป ตอนนี้เมื่อเงินเข้าแล้วก็จะเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครับ

/เรื่องต่อมา...

เรื่องต่อมาที่ท่านสมพรได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องถนนในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผมก็ต้องยอมรับว่าเรื่องถนนแก้ไขได้ไม่หมดจริงๆ ผมก็พยายามดำเนินการตามโครงการที่เรามีอยู่ในแผนที่ผ่านการประชาคมมา แต่อาจจะมีส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่นถนน ลูกรังบ้านโนนอุดมบ้านหัวหนอง ท่านอาจจะมองว่างบประมาณเหลือเยอะเมื่อมองจากตัวเลข ผมอยากขอเรียนว่าอย่างงบประมาณปี ๒๕๖๓ งบประมาณตั้งไว้ ๓๘ ล้านบาทบาท รับจริงอยู่ที่ ๓๑ ล้านบาทบาท แต่ท่านไปดูที่รายจ่ายจริง ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่ายจริงอยู่ที่ ๒๘ ล้านบาทบาท ซึ่งงบประมาณจะเหลืออยู่จริงๆประมาณ ๒ ล้านบาทบาท ซึ่งยังไม่ได้เบิกจ่ายอีกหลายโครงการ เช่นโครงการถนนลูกรังที่บ้านหัวหนอง งบประมาณ ๔ แสนกว่าบาท โนนอุดมก็ประมาณ ๓ แสนกว่าบาท แล้วก็มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอื่นๆอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการ เราก็ใช้จ่ายตามกรอบงบประมาณที่เรามีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่จำเป็นเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้ผ่านการประชาคมจากประชาชนมา และเส้นทางที่ท่านสมพรพูดถึงนั้นที่ว่ามันยังไม่บรรจบกันเหลืออีกไม่กี่เมตรนั้น สายบ้านหนองบัวไปบ้านหนองโน ซึ่งผมได้แก้ไขเบื้องต้นคือนำรถมาปรับเกรดทำเป็นหินคลุก ส่วนการหางบประมาณมาดำเนินการให้เป็นถนน ค.ส.ล. นั้น ช่วงนี้เรายังไม่มีงบประมาณมาดำเนินการได้ ยังอยู่ในไตรมาสแรก เพราะเพิ่งตรวจรับงานกันไปไม่สามารถดำเนินงานให้เกิดความซ้ำซ้อนได้ ก็ขอให้ผ่านไตรมาสแรกไปก่อน แล้วจะตรวจสอบว่ามีงบประมาณในส่วนใดที่จะสามารถนำมาดำเนินการได้

และขอขอบคุณท่านสันทัดที่ได้ให้กำลังใจสำหรับการทำงานที่ผ่านมา ในส่วนคณะผู้บริหารเอง หากมีอะไรผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องประการใดก็ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันจนทำให้งานของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอขอบคุณครับ

นางสมพร อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ขอเพิ่มเติม ๒ โครงการ ที่ว่าใช้สัญจรไม่ได้จริงๆ คือเส้นทางไทรสูงที่จะไปสถานีสูบน้ำ และอีกเส้นคือของบ้านโมกมันโนนอุดม ตรงโสกเสี้ยวคะ ก็ขอฝากเส้นนี้ด้วย

นายประสิทธิ์ ไพเราะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมก็ขอฝากท่านนายกด้วยอีกเส้นหนึ่งจากฝ่ายบึงสำโรงไป สัญจรไม่ได้เลยครับ ถนนขาดเพราะถูกน้ำที่ไหลจากบึงสำโรงเซาะ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ท่านนายกก็ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆแล้ว และช่วงนี้ก็หมดฤดูฝนแล้ว ท่านคงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกสำรวจและดำเนินการต่อไป ผมขออธิบายเพิ่มเติมให้ท่านสมพรได้เข้าใจเรื่องงบประมาณที่ว่าเหลือประมาณ เก้าล้านบาท เงินงบประมาณนั้นเป็นของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้ว จะสามารถนำมาใช้ได้ก็เฉพาะโครงการที่เราได้กันเงินงบประมาณไว้ หรือโครงการที่ได้ก่อกำหนดผู้กักเงินไว้ เช่น โครงการถนนลูกรังของหมู่ ๔ หมู่ ๘ โครงการเจาะน้ำบาดาลของหมู่ ๑ โครงการซ่อมแซมสำนักงานเทศบาล เป็นต้น ที่เราได้ก่อกำหนดผู้กักเงินไว้ สามารถนำงบประมาณตรงนั้นมาใช้ได้ ส่วนที่เหลือก็จะตกเป็นเงินสะสม และที่ท่านสมาชิกสภาเสนอให้ท่านนายกไปแก้ไขปัญหาเรื่องถนน เราต้องใช้งบประมาณของปี ๒๕๖๔ ซึ่งท่านนายกต้องไปดูในเทศบัญญัติฯปี ๒๕๖๔ ว่า มีงบประมาณส่วนไหนที่จะนำมาดำเนินการได้ ผมก็ขออธิบายให้ท่านสมาชิกสภาได้เข้าใจเพิ่มเติมด้วย มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญครับ

/นางปวีศา...

นางปวีศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา เรื่องแรกที่ยากแจ้งให้ทราบคือจากที่เราทราบข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงอยากให้คุณได้ติดตามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เราต้องยื่นทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว และเมื่อเข้ามารับตำแหน่งใหม่ รอบนี้เจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ทัน เดียวครั้งหน้าจะมีเอกสารข้อมูลมาแจกนะคะว่าผู้ใดบ้างมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นี่ก็ประเด็นแรกที่ยากแจ้งให้ทุกท่านทราบ หรือท่านใดสนใจศึกษาเพิ่มเติมสามารถไปขอข้อมูลได้ที่งานนิติการนะคะ ประเด็นที่สองคือได้รับหนังสือจากจังหวัดมาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งนักทรัพย์ก็ได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการขอเครื่องราชฯ ให้กับทุกท่าน การขอเครื่องราชฯ พิเศษกว่ารอบอื่น คือให้เราตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ซึ่งเดิมนักทรัพย์สามารถตรวจสอบข้อมูลและเสนอรายชื่อทุกท่านไปที่จังหวัดได้เลย แต่รอบนี้เขาให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกสภา ของผู้บริหาร ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเครื่องราชฯ หรือไม่ วันนี้อยู่เบื้องต้นก็ได้มีการทำเอกสารเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๑๕ ท่าน ประกอบด้วย ท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านฉลอง ท่านศักดิ์ดา ท่านสมพร ท่านเหรียญทอง ท่านเจียม ท่านวิชัย ท่านพินันท์ ท่านเหลัด ท่านพล ท่านชิต ท่านหนูเล็ก ท่านประสิทธิ์ และท่านสันต์ ตอนนี้ออกสารเราก็ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ก็ขอแจ้งทุกท่านที่มีรายชื่อ หลังจากปิดประชุมแล้วขอให้ท่านมาลงนามในเอกสารที่นักทรัพย์ด้วยคะ และอีกเรื่องหนึ่งที่ยากจะขอขอเบอร์โทรศัพท์ เพราะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมีท่านใดที่ได้เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์หรือไม่ ก็อยากให้คุณได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอขอบคุณคะ

ประธานสภา มีท่านอื่นจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานสภา เมื่อไม่มี ผมขอปิดการประชุมครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดการประชุม ๑๒.๒๐ น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่

(ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสมพร อุ่นใจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายหนูเล็ก กวดนอก) (นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว)

ได้มีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่

สภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)ประธานสภาเทศบาล
(นายสุนทร หลายทวีวัฒน์)